

เทศบาลส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประจำปี ๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งในการบริหาร	ตำแหน่งในสายงาน	ระดับ	หลักสูตรตามสายงาน	สายงานที่
๑	นายธรรมรัตน์ กิตติวิบูลย์	ปลัดเทศบาล	นักบริหารงานท้องถิ่น	กลาง	- สันนิบาตเทศบาล/๒๕๖๒ - การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล - บำเหน็จบำนาญ พนักงานส่วนท้องถิ่น	๑
๒	น.ส.พัชรินทร์ ประสนธิ์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	นักบริหารงานทั่วไป	ต้น	- การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ ๓	๒
๓	น.ส.จุฑามาศ ยานะ		นิติกร	ปฏิบัติการ	- ข้าราชการบรรจุใหม่/๒๕๖๒ - สมาคมสันนิบาตเทศบาลเทศบาลแห่งประเทศไทย/๒๕๖๒ - การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล	๓
๔	น.ส.ธารารัตน์ คันธรส		นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	- บำเหน็จบำนาญ พนักงานส่วนท้องถิ่น - ซักซ้อมการลงข้อมูลระบบ LHR	๔
๕	นางกาญจนา จินะการ	ผู้อำนวยการกองคลัง	นักบริหารงานคลัง	ต้น	- การเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รุ่นที่ ๑๙ - แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและสวัสดิการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	๕
๖	นายวรวิทย์ สุริยวงศ์		นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ปฏิบัติการ	- การเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รุ่นที่ ๑๙	๖
๗	นางกานดา ธรรมพุดิ		นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ	- แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและสวัสดิการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	๗

๘	นายเทิดเกียรติ สายบุญ		นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	- หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพ วิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร) รุ่นที่ ๗	๘
๙	นางสาวสุกัญญา เรืองรุ่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	นักบริหารงานภาคการศึกษา	ต้น	- ปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้จ่ายเงินรายได้และ เงินรายได้สะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๙
๑๐	นางฉันทารินทร์ญาณวชิรสกุล		ครู	คศ.๒	- เทคนิคการใช้โปรแกรมบันทึกบัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ฯ รุ่นที่ ๑ - มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒	๑๐
๑๑	นางเนตรนภา วังพยยนต์		ผู้ดูแลเด็ก	ภารกิจ	- การพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาปฐมวัยด้วย การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและแผนการจัด ประสบการณ์ด้วยโครงการอย่างง่าย ฯ	๑๑
๑๒	ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต วิริยา		เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ชำนาญงาน	- อบรมการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและแผนอพยพ หนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๒ - การเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจใน การฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและแผนอพยพหนีไฟ โรงพยาบาลสันทราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - โครงการอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๒	๑๒
๑๓	นางนันทน์พัชร์ เมืองธรรม	หัวหน้าสำนักปลัด	นักบริหารงานทั่วไป	ต้น	- แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและ สวัสดิการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	๑๓